



'ทักษิณ' - 'สุรยุทธ์' นโยบายคู่ขนาน รับมือกับกองทัพ



6 เหตุการณ์ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าพบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-พม่าอยู่ในลักษณะการเผชิญหน้า

มีข่าวหลุดรอดออกมาว่าการพบปะกันระหว่างผู้นำรัฐบาลกับรัฐบุรุษเป็นไปอย่างคร่ำครึ

เพราะฝ่ายหนึ่งยืนยันแน่วหนักนโยบายของรัฐบาลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า ยืนยันในทำนองโอนอ่อนผ่อนตาม เพราะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเอาไว้ แต่ปรากฏว่าการปฏิบัติการของกองทัพขัดต่อนโยบายทางการเมือง

จึงมีข่าวหลุดออกมาว่า มีการนำเสนอเพื่อขอให้ พล.อ.เปรมเปิดทาง หากจะย้าย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ออกจากตำแหน่ง ผบ.ทบ.

ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า การใช้คำพูดเชิงตำหนิหรือผู้นำประเทศที่มีต่อเหล่าทัพนั้นล่อนหลวมยิ่ง

'โอเวอร์ รีแอ็ก' เป็นหนึ่งในหัวข้อการสนทนาด้วย!

ทั้งนี้ ความจริงแล้ว ความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับพม่านั้นเกิดขึ้นมาตลอด และถือเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว

ประการหนึ่งเกิดจากแนวพรมแดนของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีหลายจุดที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นของใคร บ่อยครั้งที่ทั้งไทยและพม่ามักจะอ้างสิทธิครอบครองที่ดินในส่วนที่เป็นของประเทศตรงข้ามอยู่เสมอ และหลายพื้นที่ซึ่งหาข้อยุติไม่ได้ว่าเป็น

กรรมสิทธิ์ของใครกันแน่ เนื่องจากการปักปันเขตแดนล่าช้าได้ในทางปฏิบัติ

อีกประการหนึ่ง คือปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อย ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่กว่า เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พม่าหวาดระแวงไทยเสมอมา

บริเวณชายแดนไทย-พม่า มีชนกลุ่มน้อยที่มีแนวคิดแปลกแยกแตกต่างจากรัฐบาลทหารพม่าหลายกลุ่ม อย่างกลุ่มกะเหรี่ยงอิสระ(KNU) กลุ่มชาวไทยใหญ่ กะเหรี่ยงพุทธ(DKBA) และกลุ่มวันแดง

โดยเฉพาะกลุ่มกะเหรี่ยงอิสระ และชาวไทยใหญ่ ที่ต้องการปลดแอกตัวเองออกมาเป็นรัฐอิสระ จึงเผชิญหน้ากับรัฐบาลทหารพม่ามาโดยตลอด จึงมักถูกทหารพม่าโจมตี และการโจมตีแต่ละครั้งกระสุนบางลูกได้พัดตกมาฝั่งไทย

เป็นเหตุให้ฝ่ายไทยต้องยิงปืนกลับไปที่เพื่อเตือนว่ามีการรุกคืบแนวชายแดนกันแล้ว!

นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีการพูดถึง 'โอเวอร์ รีแอ็ก' กันขึ้น ซึ่งหมายถึงว่า การเตือนต้องเตือนในระดับเดียวกัน

"ยิงปืน ค.ม.ม.ค. ก็ยิงปืน ค.เตือนไป อย่าไปยิงปืนใหญ่เตือน"

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาถึงปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยรุนแรงขึ้น เพราะเหตุที่รัฐบาลได้หันมาสร้างเมืองใกล้ชายแดนไทย โดยงานข่าวกรองด้านชายแดนศึกษาชี้ว่า เมืองที่สร้างขึ้นมีจุดประสงค์ใหญ่คือผลิตยาบ้า

ยาบ้าหรือยาเสพติดที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี บรรจงไปในนโยบาย โดยระบุว่าจะประกาศสงครามกับยาเสพติด และดำเนินการทุกวิถีทางกับยาเสพติดให้จงได้

ขณะเดียวกัน สื่อพม่าได้ตีแผ่ออกมาโดยผ่านทางสำนักข่าวต่างประเทศยืนยันอยู่เสมอว่าเมืองซ่อนของวันแดงไม่ได้ผลิตยาบ้า ขณะเดียวกัน ก็มีกระแสข่าวออกมาว่า ไทยให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยโดยทุ้งเป้าไปที่ไทยใหญ่

จากกระแสข่าวที่ออกมาจึงทำให้เกิดการแยกตัว พม่า-วันแดง ไทย-ไทยใหญ่

เป็นภาพพหุภาษาที่สร้างความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นระหว่างกันเสมอมา

รัฐบาลไทยทั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พยายามเชื่อมสัมพันธ์กับผู้นำรัฐบาลพม่า

ผู้นำทั้ง 2 ฝ่ายผลักดันกันเดินทางไปเยือนประเทศของอีกฝ่ายหนึ่ง

ล่าสุด พล.อ.หม่อง เอิ รองประธานสภาการศึกษาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ของพม่าเดินทางมาเยือนไทย

หลังจากเดินทางกลับ พ.ต.ท.ทักษิณได้ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ว่า พล.อ.หม่อง เอิ ระบุว่าพม่าจะร่วมมือปราบปรามชนกลุ่มน้อย การผลิตยาบ้าในเขตพม่า

แต่กลับปรากฏว่า ไม่นานนักมีความเคลื่อนไหวของทหารทั้ง 2 ฝ่ายที่บริเวณชายแดน

ทหารฝ่ายไทยได้ล้อมรบตาม "แผนสุรสีห์ 1/43" ของกองทัพไทย ขณะที่ฝ่ายพม่า เคลื่อนกำลังเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย ขณะเดียวกันก็มีข่าวการเสียชีวิตที่มั่นของพม่าให้กับชนกลุ่มน้อยไทยใหญ่

และสุดท้ายคือการปิดค่าน!

เมื่อมีการยกกำลังประชิดชายแดน มีข่าวว่า พล.อ.สุรยุทธ์สั่งให้กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 3 ดูแลชายแดน และยึด "กฎการปะทะ"

นั่นคือนโยบายของทหารที่มีหน้าที่รักษาอธิปไตย ใครจะมาลวงและเมล็ดอธิปไตยไทยนี้ด้วยนิ้วเดียวไม่ได้

ใครใช้กำลังกับเรา เราก็พร้อมใช้กำลังโต้ตอบ

ขณะที่ พล.อ.ชวลิตได้สั่งให้กองทัพหยุดเคลื่อนพลและให้เลิกการล้อมรบบริเวณชายแดนด้วย!!

ติดตามด้วยคำพูด 'โอเวอร์ รีแอ็ก' ที่หลุดออกจากปาก พ.ต.ท.ทักษิณ เพื่อหวังให้ยุติความรุนแรงและใช้นโยบายการเมืองเข้าช่วยยังสถานการณ์

จึงเป็นความคิดคู่ขนาน ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหาร

และเป็นที่มาของกระแสข่าวที่แพร่สะพัดว่า มีการรื้อย้าย พล.อ.สุรยุทธ์

และกระแสข่าวความตึงเครียดในการหาวิธีระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณกับ พล.อ.เปรม!!